

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔

บุญประทายข้าวปี ๔๔

เข้ามา ๆ ทุกคน เวลานี้เป็นเวลาบำเพ็ญกุศลเพื่อเราและเพื่อชาติไทยของเรา
คนมาทุกคน ๆ ให้ได้ทุกคน คนเต็มท้องนา มาทุกคนให้ได้ทุกคนอย่าให้เสียประโยชน์
มาเฉย ๆ ไม่เกิดประโยชน์นะ วันนี้เรามาทำประโยชน์ด้วยกันให้ได้ด้วยกันทุกคน พ่อ
๑ บาทลูกต้อง ๕๐ สตางค์นะได้ยีนใหม่ละ พ่อแม่คนละ ๑ บาทลูกต้องคนละ ๕๐
สตางค์ ๆ ให้ได้ทุกคน ใครไม่ได้ ลูกต้องพรากจากพ่อจากแม่ไป ได้เงิน ๕๐ สตางค์
แล้วจึงจะปล่อยตัว ไม่งั้นไม่ปล่อย ใครมีลูกมาก็คน พ่อกับแม่มาคนละบาท ลูกคนละ
๕๐ สตางค์ ๆ ถ้าลูกไม่ได้แล้ว ลูกกับพ่อกับแม่ต้องพรากกันวันนี้ละ เข้าใจไหมละ ได้
ยีนอยู่ทั่วกันใหม่ วันนีวันลูกพรากพ่อพรากแม่นะ ถ้าพ่อแม่มันตระหนี่ลูกมันต้องพราก
จากพ่อจากแม่วันนี้ละ ๕๐ สตางค์นี้มัดลูกไว้เลยเทียว อู๊ย พุดทุกแบบ

วันนี้จะต้องจัดตำรวจไปสองสามกองพล ไปดักอยู่ข้างหน้านั้น พ่อแม่กับลูกติด
กันมานี้ นี่ลูกคนนี้จ่ายแล้วยัง ๆ ลูกไม่จ่ายจับลูกกลับมาทันทีเลย ไล่พ่อแม่กลับบ้าน
ไปหาเงินมาไถ่ลูก ใครก็ไม่เคยได้ยีนพุดอย่างนี้นะ ไม่เคยได้ยีน มีแต่เราคนเดียว
ขบขันจะตาย พุดแบบโลกเขาไม่พุด วันนี้ไม่เทศน์อะไร ก็จะเทศน์อย่างนี้เรื่อย ๆ พุด
อย่างนี้เทศน์อย่างนี้เรื่อยนะ ที่จะให้ขึ้นเทศน์จริง ๆ ไม่เอาละวันนี้ ทุกปีก็ทำอย่างนั้น
เหมือนกันเพราะคนมากต่อมาก งานซุลมุนวุ่นวาย ต้องเทศน์ไปเรื่อย ๆ อย่างนี้แหละ

นกยูงมันมาหลบภัยอยู่วัดป่าบ้านตาดนะ นกยูงตัวหนึ่ง พี่น้องชาวบ้านตาดและ
แถวใกล้เคียงใครก็ตามที่เข้ามา นกยูงให้รักษาด้วยกันนะ นกยูงตัวนี้ตายมานะ นุ่น
มาจากวัดผาแดง ตัวเมียถูกเขายิงตาย ตัวผู้เผ่นมาถึงวัดป่าบ้านตาดฟังชิ่งนะ หาอาศัยวัด
นะ เวลานี้หลบซ่อนอยู่ในวัด ให้เป็นเจ้าของทุกคนนะ นกยูงตัวนี้สำคัญมากทีเดียวต่อ
จิตใจของพระทั้งวัดด้วย ของคนทั้งบ้านเรานี้ด้วยนะอย่างน้อย

วันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลเพื่อชาติไทยเราและเพื่อเราทุกคน ขอให้ได้ด้วยกันทุก
คน มานี้มาทำประโยชน์ให้ได้ด้วยกันทุกคน อย่ามามีมือเปล่ากลับไปมือเปล่าไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย ไม่สมเจตนาของวัดนี้ที่ตั้งไว้เพื่อบำเพ็ญกุศลสำหรับประชาชนทั่วไป
ตำรวจสองสามคนไปหรือยังไปดักทางโน้นนะ แยกแม่กับลูก ถ้าไม่ได้ ๕๐ สตางค์แล้ว
จับมัดไว้เลยนะ ตำรวจไปสองสามคนก็ได้ไม่ต้องไปมากละ สองสามคนพอตำรวจเรา
ไปดักอยู่ประตุนั้น สะพานนั้นละ ใครออกไปถาม ถ้าไม่ได้ ๕๐ สตางค์คนหนึ่ง ๆ ต้อง
พรากจากพ่อจากแม่ทันทีเลย ใครหวงลูกหวงเต้าให้อามา เด็กคนละ ๕๐ สตางค์ ๆ มี
กี่คนเอามาหมดเด็ก

ออกไปจากนี้ออกไปตรวจตราข้างนอกอีกทีหนึ่งนะ ยังไม่ให้ออกจากเขตวัดนี้ไป
 ออกจากนี้ไปตรวจตราเสียก่อน นับลูกมีกี่คน ทะเบียนบัญชีมีกี่คน ลูกคนละ ๕๐
 สตางค์ ๆ มีกี่บาท นับทะเบียนบัญชีเข้าแล้วให้ปล่อยตัวไป ตำรวจเอาให้ตีนะวันนี้
 ตำรวจนะ วันนี้ตำรวจต้องเข้มงวด เหลวไหลไม่ได้นะ ไม่งั้นเด็กรอดมือไปได้นะ พูด
 แล้วอดหัวเราะไม่ได้

วันนี้มากจริง ๆ คนนะ คนมามากจริง ๆ แน่นหมดเลย เอ้ เราก็อ่าปีกลายนี้คน
 มาก ปีนี้ น่าจะมากกว่าปีกลาย (วันนี้มากกว่าครับ) นั่นซี ปีนี้ไม่ได้ประกาศกลับมากกว่า
 นะ ดูมากกว่าปีกลายนะ

เงินเราจะเข้าสู่คลังหลวงนะนี่ เงินเหล่านี้เราจะหนุนเข้าสู่คลังหลวง เวลานี้เรากำลัง
 รวบรวมสมบัติเงินทองทั้งหลาย นี้เราก็ได้นายกขึ้นมาใหม่แล้ว นายกทางโน้นจะปรับปรุง
 ทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่คลังหลวง ทางศาสนาเป็นอีกมือหนึ่ง คือนายกทางฝ่ายบ้านเมือง
 เป็นมือหนึ่ง ทางศาสนาเป็นอีกแขนหนึ่ง นี้จะพยายามรวบรวมเงินทั้งสองด้านนี้ ด้าน
 ชาติด้านศาสนาเข้าสู่คลังหลวงของเรา ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาเต็มหัวใจ
 ทุกคน ๆ นะ และขอบคุณทั้งปัจจุบันและล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะ เอาละเลิกกันได้

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันท่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet
www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd